

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 842

Section: First Section/ต่อข่าว

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7342

หน้า: 1(บนขวา), 29

Col.Inch: 13.80

Ad Value: 11,619.60

PRValue (x3): 34,858.80

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ประธานกสทช.'นัดประชุม 17ม.ค. บรรจวาระพิเศษเคาะเลขาฯคนใหม่

'ประธานกสทช.'
นัดประชุม
วาระพิเศษ
17 ม.ค.นี้ 29
เคาะเลขาฯ คนใหม่

'ประธานกสทช.'นัดประชุม 17ม.ค. บรรจวาระพิเศษเคาะเลขาฯคนใหม่

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่าคณะกรรมการกสทช. ได้มีการประชุมครั้งแรกของปี พิจารณาวาระการประชุมทั้งสิ้น 120 วาระแบ่งเป็น เรื่องเพื่อทราบ 30 วาระ เรื่องค้างพิจารณา 35 วาระ เรื่องพิจารณา 51 วาระ และเรื่องอื่น ๆ 4 วาระ โดยมีการรับรองรายงานการประชุม 2 ครั้ง

นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกสทช. มอบหมายให้ พล.อ.สิทธิชัย มากบุญชวร ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำประธานกสทช.

เปิดเผยผลการประชุมกสทช.ว่า ประธานกสทช. ได้แจ้งนัดกรรมการขอประชุมกสทช. อีกครั้งในวันที่ 17 ม.ค. 2567 โดยขอบรรจวาระการแต่งตั้งเลขาธิการกสทช.เป็นวาระพิเศษวาระเดียว ■

กสทช.ถกนัดพิเศษ 17 ม.ค.

นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า ได้เรียกประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษ ในวันที่ 17 ม.ค. นี้ เพื่อพิจารณาการสรรหาเลขาธิการ กสทช. คนใหม่ ที่ยึดเยื้อมานานข้ามปี หลังจากที่ผ่านมากระบวนการสรรหาได้รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมรับรู้โดยทั่วกันว่า คือ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. และรักษาการ เลขาธิการ กสทช. ในปัจจุบัน แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการหยิบยกวาระดังกล่าวขึ้นมาให้คณะกรรมการ กสทช. พิจารณา

“การตัดสินใจนัดประชุมวาระพิเศษเพื่อเลือกเลขาธิการ กสทช. ในครั้งนี้ เพื่อต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า ตนเองไม่ได้มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการสรรหาเลขาฯ หรือเป็นการสรรหาไม่เป็นธรรม ดังนั้นจึง

ต้องการให้ได้ข้อสรุป จะได้ไม่ถูกสังคมตั้งคำถาม แม้ว่าความเป็นไปได้ของการสรรหาในการประชุมวันที่ 17 ม.ค. นี้ ซึ่งเป็นการประชุมก่อนศาลได้สวนคดีความที่ นายไตรรัตน์ ฟ้อง กสทช. 4 คน เชื่อว่าสุดท้ายต้องรอศาลตัดสิน เพราะหากเมื่อถึงการโหวต หากบอร์ดเสียงข้างมากต้องการโหวต ก็สามารถทำได้ แต่หากโหวตแล้ว นายไตรรัตน์ ไม่ผ่าน ก็ขึ้นอยู่กับนายไตรรัตน์ว่าจะคัดค้านหรือไม่ เพราะเป็นกรณีที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะทำให้ไม่สามารถเลือกได้ ต้องรอการตัดสินของศาล หรือ หากนายไตรรัตน์ คัดค้านตั้งแต่ครั้งแรกโดยไม่ให้บอร์ดทั้ง 4 คน โหวต การโหวตก็เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะบอร์ดทั้ง 4 ท่านก็มีสิทธิอ้างเรื่องคดีที่ค้างอยู่ที่ศาลได้”

ส่วนวาระสรรหาเลขาธิการ กสทช. อยู่ในวาระการประชุมทุกครั้ง ควรนำมาพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อสรุป จะสรรหาได้ หรือ ไม่ได้ ตนเองไม่กังวล.

กสทช.ไล่ปราบ สถานีเถื่อนแม่สาย สัญญาณเข้าท่าซีเหล็ก เอื้อแก๊งคอลเซ็นเตอร์

อ่านต่อหน้า | 11

กสทช.ปราบสถานีโทรคมนาคมเถื่อนแม่สาย
ส่งสัญญาณเข้าท่าซีเหล็กเอื้อแก๊งคอลเซ็นเตอร์-เว็บพนัน

เชียงใหม่ - ประธาน กสทช.นำทีมปราบ
สถานีโทรคมนาคมเถื่อนชายแดนแม่สาย
ตั้งเสาส่งสัญญาณข้ามแดนเข้าท่าซีเหล็ก
ไปไกลกว่า 40 กม. ครอบคลุมพื้นที่เอื้อ
แก๊งคอลเซ็นเตอร์-เว็บพนัน ขบวนการ
อาชญากรรมออนไลน์สารพัด เผยตรวจ
เมื่อไหร่เป็นเจอ แคมป์จับแล้วโผล่ใหม่
อีกซ้ำซาก

ศ.คณิน นพ.สรณ บุญใบ
ชัยฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร กสทช.
ด้านกฎหมาย พล.ต.ท.ดร.รัชชัย
ปิยะนัลบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร.ดูแลงาน
ด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
เทคโนโลยี พล.ต.จิตติพันธ์ ผล
พฤษา ผบ.ก.สอ.4 พร้อมด้วยหน่วยงาน
กสทช. ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลการ
ดำเนินคดีต่อเจ้าของสถานีโทรคมนาคม
ผิดกฎหมาย ส่งสัญญาณแรงสูงข้ามไป
ยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน และ
เมื่อขยายผลพบว่าเชื่อมโยงกับขบวนการ
หลอกลวงหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วย

เจ้าหน้าที่ได้ยึดหลักฐานเป็น
อุปกรณ์สื่อสาร ประกอบด้วย เครื่อง
วิทยุคมนาคม อุปกรณ์จ่ายสัญญาณ
พร้อมกระแสไฟฟ้า สายนำสัญญาณ
พร้อมหัวต่อ ฯลฯ จากผู้กระทำความผิด
รายในพื้นที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
ติดกับ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา



ดำเนินคดีต่อเจ้าของข้อหา “มีและใช้ซึ่ง
เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม
พ.ร.บ.วิทยุคมนาคมฯ” และข้อหา
“ประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งต้อง
ได้รับใบอนุญาตแบบที่หนึ่งโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมฯ”

ศ.นพ.สรณกล่าวว่า กสทช.ขานรับ
นโยบายของภาครัฐในการปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
แก๊งคอลเซ็นเตอร์และเว็บไซต์การพนัน
ออนไลน์ที่มีฐานปฏิบัติการตามแนวชาย
แดนฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน โดย พล.ต.
อ.ณัฐธรได้ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับ
ตร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้

ผ่านมาสามารถจับกุมผู้กระทำความผิด
ได้อย่างต่อเนื่อง

ด้าน พล.ต.อ.ดร.ณัฐธรกล่าวว่า
กสทช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กวาดล้างจับกุมสถานีโทรคมนาคมที่ผิด
กฎหมาย จับแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์ที่
ผิดกฎหมาย จัดระเบียบเสาสัญญาณ
ตลอดแนวชายแดนทั่วประเทศ เพื่อไม่

ให้ส่งสัญญาณข้าม ไปยังฝั่งประเทศ
เพื่อนบ้าน ตัดปัจจัยที่เอื้อต่อแก๊งต่างๆ
ดังกล่าว พร้อมๆ กับการออกมาตรการ
สำคัญๆ เช่น จำกัดการลงทะเบียน
ซิมการ์ดจำนวนมาก จัดทำระบบลงทะเบียน
สำหรับผู้ส่งข้อความจำนวนมาก เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้ลักลอบ
กระทำความผิด โดยในรายที่จับกุมใน

ครั้งนี้สามารถส่งสัญญาณแรงสูงทั้งส่วน
ของโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตข้ามไปยัง
ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้ไกลกว่า 40
กิโลเมตร รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันได้

หลักพันราย ครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจ
หลายร้อยตารางกิโลเมตร อันเป็นพื้นที่
ที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์แฝงตัวอยู่เป็นจำนวนมากด้วย

“กสทช.ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ตลอดแนว โดยช่วงนี้ที่ผ่านมาก็ที่สระแก้ว
จันทบุรี ตราด ฯลฯ ส่วนทิศตะวันตก
ไปทาง อ.แม่สอด จ.ตาก สำหรับเชียงใหม่
ได้ตรวจสอบ 2 รอบ แล้ว และทุกครั้งที่
จับสถานีโทรคมนาคมเถื่อนได้ แต่ทุกครั้งที่
จับก็จะมีผู้ตื้อขึ้นมาใหม่ แต่ครั้งนี้ถือ
ว่าสำคัญมากที่ร่วมกันจับกุมเพราะมีเสา
ที่ส่งสัญญาณได้ ไกลถึง 40 กิโลเมตร
เข้าไปให้กลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ
อาชญากรรมออนไลน์ เพราะเป็นอุปกรณ์
สำคัญที่กลุ่มอาชญากรรม ใช้ก่อเหตุ
สามารถจับกุมบุคคล ได้ทั้งผู้เช่าและผู้
ให้เช่าสถานที่” พล.ต.อ. ดร.ณัฐวรกุลว่า

ล่าสุด กสทช.ยังได้ยกวางประกาศ
กสทช.เรื่องการอนุญาตและกำกับดูแล
สถานีวิทยุคมนาคมบริเวณชายแดน
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจน
สำหรับผู้ประกอบการที่ตั้งเสาใกล้ชายแดน
กำหนดให้มีระยะร่นจากชายแดน ทิศทาง
การส่งสัญญาณ ฯลฯ ทั้งนี้ได้มีการกำชับ
ให้สำนักงาน กสทช.ส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
ออกตรวจสอบและหากพบการแพร่
สัญญาณข้ามประเทศให้รีบประสานผู้
ประกอบการให้แก้ไขโดยด่วน หากไม่
ปฏิบัติตามก็จะดำเนินการตามระเบียบ
กฎหมายทุกรายต่อไป.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15594

หน้า: 6(ขวา)

Col.Inch: 22.55 Ad Value: 28,187.50

PRValue (x3): 84,562.50

คลิป: ขาว-ดำ

ภาพข่าว: ชำระค่าคลื่น



ชำระค่าคลื่น : นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร และนายเลิศรัตน์ รตะนาบุญกุล (ซ้ายสุด) หัวหน้าสายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz วงที่ 4 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และนายสุทธิสศักดิ์ ต้นตะโยธิน (ขวาสุด) รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ที่ สำนักงาน กสทช.